



ประกาศคณะกรรมการสรรหา  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ประจำปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ได้มีประกาศ ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 โดยรับสมัครสมาชิก สอ.กษ. ที่สนใจเข้ารับการสรรหาตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 จำนวน 7 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลารับสมัครกรรมการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 7 คน ดังรายชื่อ เรียงตามลำดับ หมายเลขการสมัคร ดังนี้

รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อผู้สมัคร	สังกัด	หมายเลขผู้สมัคร
1	น.ส.รมนา ทิบบแก้ว	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
2	นายสุกฤษฎี อธิระไชยพรรค	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2
3	น.ส.รุ่งนภา ยิ่งสูง	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3
4	พันจ่าเอกพรศักดิ์ เกียรติคุณ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	4
5	น.ส.ชุตินา กฤตติมณีกุล	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
6	นายยุทธประวีร์ ชติยวงศ์	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	6
7	น.ส.สิริกร พรหมทัต	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	7

อนึ่ง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครครบตาม จำนวนตำแหน่ง และโควตาของหน่วยงาน ซึ่ง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ 2564 ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า

"กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการไม่เกินจำนวนที่จะพึงสรรหาในปีนั้น ประธานกรรมการสรรหาอาจนำรายชื่อผู้สมัครเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนสรรหากก็ได้"

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด โดยรวม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในการ ประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการสรรหามีมติให้นำรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทั้ง 7 ราย เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนการลงคะแนนสรรหาอีก

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



(นายประภากร อินทโสภา)

ประธานกรรมการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด